



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 21/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	<p>1. มติเห็นชอบให้บริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 ของ จ.พิษณุโลก ในกลุ่มเป้าหมาย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้</p> <p>1.1 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คำนวณทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>1.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 หรือบริการประชาชน และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย</p> <p>1.3 ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว</p> <p>1.4 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป</p> <p>1.5 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เช่น ครู พนง. ขับรถสาธารณะ ชาวไทยที่จะไปศึกษา/ทำงาน/ประกอบธุรกิจต่างประเทศ</p> <p>1.6 ประชาชนทั่วไป</p> <p>1.7 อื่นๆ ตามความจำเป็น และสถานการณ์การระบาด ทั้งนี้ ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 1.1 – 1.5</p> <p>2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียน ไม่มารับวัคซีนตามวันที่กำหนดให้นำวัคซีนดังกล่าวมาบริหารจัดการฉีดเพิ่มในกลุ่มเป้าหมายที่จัดลำดับไว้ ไม่เกิน 50% ของวัคซีน</p> <p>3. กรณีที่ได้รับจัดสรรวัคซีนเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้เก็บรักษาวัคซีน และให้บริการฉีดวัคซีน ดังกล่าว</p> <p>4. การดูแลทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ บูรณาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมรับผิดชอบภารกิจ ดังกล่าว</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่ง</p> <p>3. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>4. อปท.ทุกแห่ง</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	การขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>1. มติเห็นชอบให้ อบจ.พิษณุโลก จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 56,000 โดส</p> <p>ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเป้าหมายที่จะรับวัคซีนดังกล่าว โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2. ให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>กรณี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ คณะกรรมการฯ ให้กลับไปทบทวนข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีน โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับที่จะได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง อีกครั้ง</p>	<p>1. อบจ.พิษณุโลก</p> <p>2. ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>3. คลังจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p>
3.	การค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก	<p>1. มติเห็นชอบให้ เก็บตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพื้นที่ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง และ อำเภอนครไทย</p> <p>2. ให้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก</p> <p>3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก</p> <p>4. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>5. นายอำเภอวังทอง</p> <p>6. นายอำเภอนครไทย</p>
4	การดำเนินการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ กรณีเกิดโรคโควิด-19	<p>1. ให้ปิด สถานศึกษา สถานประกอบการ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19</p> <p>2. ไม่ต้องปิด สถานศึกษา สถานประกอบการ กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในสถานที่</p> <p>ทั้งนี้ ในทุกกรณี ให้ดำเนินการพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคในพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิด ฯ ของสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>3. แรงงานจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์จังหวัด</p> <p>5. สถานศึกษาทุกแห่ง</p> <p>6. สถานประกอบการทุกแห่ง</p>